

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
V/v cung cấp thông tin theo
công văn số 129/CV-VĐP
ngày 13/10/2021

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Vụ Địa Phương II

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Vụ Địa phương II tại Công văn số 129/CV-VĐP ngày 13/10/2021 về việc phối hợp cung cấp thông tin trả lời trao đổi trực tuyến giữa đại diện Ủy ban Dân tộc và Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi như sau:

Quảng Ngãi có 05 huyện miền núi và 07 xã thuộc các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Mộ Đức có (DTTS) sinh sống, với 50.369 hộ, 187.072 nhân khẩu là người DTTS, chiếm 15,18% Dân số toàn tỉnh (có khoảng 26 thành phần dân tộc, trong đó dân tộc Hmong chiếm tỷ lệ rất thấp, địa bàn cư trú tại thành phố Quảng Ngãi). Phần lớn, đồng bào DTTS sinh sống ở các huyện miền núi, thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; có trình độ dân trí còn thấp, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; một số hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại trong tiềm thức của người dân chưa được xóa bỏ, làm ảnh hưởng đến đời sống, tinh thần của bà con sinh sống tại đây.

Trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh tích cực tham mưu đẩy mạnh công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên vùng DTTS và miền núi bằng nhiều hình thức đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Các dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện luôn đoàn kết, tương trợ, liên hiệp, giúp đỡ nhau, chung sức xây dựng và bảo vệ đất nước trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng nhau. Dân tộc Co, Hre, Cadong trên địa bàn huyện miền núi có mối quan hệ giao lưu về văn hóa, kinh tế với các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói riêng và 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam. Có ý thức quốc gia - dân tộc, đều chung sức, đồng lòng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các dân tộc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo Đảng và Nhà nước.

Đối với tình hình di cư lao động của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh: Đồng bào DTTS trên địa bàn các huyện miền núi trong tỉnh đã đi làm ăn tại các tỉnh, thành trên cả nước. Người lao động chủ yếu là đi lao động thời vụ (đi lúc rảnh rỗi, tính công và trả công theo ngày, tuần, tháng). Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện đi vào các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố phía

nam làm thuê cho các chủ thầu xây dựng, các doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ hay giúp việc gia đình, thu hái, sơ chế nông sản,....

Những năm gần đây, công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động là người DTTS được các cấp chính quyền của tỉnh quan tâm, tạo điều kiện giải quyết việc làm tại các công ty, nhà máy, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc ban;
- Lưu: VT, Thủy.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Đỗ Minh Hải